
sþ. 664. Fyrirspurn [370. mál]
til félagsmálaráðherra um einangrun húsa.

Frá Helga Seljan.

Hvað líður framkvæmd ályktunar Alþingis um einangrun húsa frá 21. maí 1981?


